



# CHAYO ลุยขายสินค้าผ่าน Call Center

นิวส์ คอนเน็คท์ - CHAYO เผยกำไรงวดแรกทำได้ 37 ล้านบาท พร้อมย้ำรายได้ทั้งปีโตซัวร์ 20% ลุยซื้อหนี้เข้าพอร์ตบริหารเพิ่มแถมบอร์ดไฟเขียวตั้งบริษัทย่อย รุกขายสินค้าผ่าน Call Center

**น**ายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานประจำงวดไตรมาส 1/63 บริษัทมีกำไรสุทธิ 37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 36% ที่ทำได้ 27.4 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย และกำไรจากการขายสินทรัพย์หรือการขาย ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจรายได้ทั้งปีจะเติบโต 20% ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้บริษัทมีพอร์ตหนี้ภายใต้การบริหารทั้งสิ้น



**สุขสันต์**  
**ยศะสินธุ์**

50,500 ล้านบาท แบ่งเป็นชนิดที่มีหลักประกัน 35,500 ล้านบาท และที่เหลือเป็นไม่มีหลักประกันประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยหลังจากนี้ทางบริษัทยังมีแนวทางที่จะซื้อหนี้จากธนาคารพาณิชย์ เข้ามาบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

ผลการดำเนินงานมีเสถียรภาพในระดับสูงที่สุด นอกจากนี้ยังมีสินทรัพย์รอการขายอีกจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อกำไรสุทธิให้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ "บริษัท 555 ซือบปิ้ง จำกัด" เพื่อขายสินค้าและบริการผ่าน Call Center หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ถือหุ้น 55% ดร.นนทวีร์ อนันต์พรจินดา ถือหุ้น 45% (โดย ดร.นนทวีร์อนันต์พรจินดา จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและมีส่วนร่วมในการบริหาร) โดยมีทุนจดทะเบียน เริ่มต้นที่ 10 ล้านบาท (เรียกชำระครั้งแรก 35%)

# ITEL มั่นใจเห็นงานใหม่ 1.5 พันล้านบาท

นิวส์ คอนเน็คท์ - ITEL คิวงานซ่อมบำรุงโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. 96 ล้านบาท ลั่นช่วงที่เหลือของปี 63 ทอยเห็นงานใหม่กว่า 1.5 พันล้านบาท หนุนงานในมือพุ่งกระชูด การันตีผลประกอบการโตตามเป้า

**น**ายณัฐชัย อนันต์รัมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาจ้างเหมาตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะที่ 4 กลุ่มงานที่ 1 ภาคเหนือ (กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3) ระยะทาง 9,929.44 กิโลเมตร กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่าโครงการรวม 96,187,650.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาให้บริการ 1,095 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปี 63



**ณัฐชัย**  
**อนันต์รัมย์**

บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถเห็นงานใหม่เข้ามาเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท โดยจะเริ่มทอยเห็นงานใหม่ในช่วงไตรมาส 2/63 อีกประมาณ 500 กว่าล้านบาท และทอยเห็นในช่วงไตรมาส 3-4/63 อีกประมาณ 900 กว่าล้านบาท ช่วยสนับสนุนให้งานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้น โดยจากสิ้นไตรมาส 1/63 มี Backlog ประมาณ 4,079.74 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ มั่นใจว่าภาพรวมผลประกอบการในปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมายทั้งกำไรและรายได้ โดยเป้าหมายรายได้ที่อยู่ในระดับ 2,400 ล้านบาท ขณะที่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเล็กน้อยที่ส่งผลกระทบต่อภาครัฐและเอกชนชะลอนหรือขยับออกไปบ้าง แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับกำไรไม่ให้อดต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน